



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

### เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญได้ใช้หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคล เพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก สมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรมและโปร่งใส และดำเนินการเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศรับสมัครฯ ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

#### ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวภาณุมาศ ชัยทอง	
๒	๐๐๒	นางสาวโสภา เหลืองวันทา	
๓	๐๐๓	นางสาวชนันชิตา บอกชัยภูมิ	

ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งที่รับสมัคร เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ จะมีการเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้มีการขึ้นบัญชีไว้ใหม่ ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นคือ

- (๑) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้แล้ว
- (๒) ผู้นั้นได้สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร
- (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่กำหนดเว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
- (๔) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สอบได้ เช่น ไม่จัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันภายในกำหนดหรือขาดคุณสมบัติ เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ไม่มารายงานตัวตามกำหนด โดยไม่มีเหตุจำเป็นอันควรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ จะแจ้งให้ผู้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรได้ในลำดับถัดไปมารายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ



(นายถาวร นิยมนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ